



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng
- Làm việc với đoàn công tác thành phố Yeongju và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hàn Quốc



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Sáng ngày 13/11, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh

đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước

năm 2017, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2018; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn trái phiếu chính phủ, vốn mục tiêu quốc gia năm 2017, dự kiến danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; tờ trình về kế hoạch phân bổ nguồn

vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2017, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020; báo cáo kết quả tập trung, tích tụ đất đai phục vụ thu hút đầu tư sản xuất nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2017 - 2020.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Mặc dù năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn nhưng đến thời điểm này tình hình đã hoàn thành 18/23 chỉ tiêu so với kế hoạch đã đề ra. Đây đều là những chỉ tiêu quan trọng, liên quan đến chính trị, kinh tế,

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, ngày 13/11, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; thảo luận tại hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và chia tổ thảo luận về một số dự thảo luật.

Buổi sáng, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết (Xem tiếp trang 4)

MANH HUÂN
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

Giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

(Xem tin trang 4)



Lực lượng chức năng kiểm tra tải trọng xe đường bộ trên quốc lộ 10, đoạn qua địa phận xã Đông Xuân (Đông Hưng).
Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lãi suất huy động ổn định, lãi suất cho vay cơ bản giảm nhẹ

Từ đầu năm đến nay, lãi suất huy động VND được các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh niêm yết công khai tại các điểm giao dịch với mặt bằng cơ bản ổn định so với thời điểm 31/12/2016, phổ biến ở mức 0,8 - 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng, 4,5 - 5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, 5,4 - 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng và 6,4 - 7,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn trên 12 tháng. Đối với lãi suất cho vay, các tổ chức tín dụng thực hiện điều chỉnh giảm nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn, phổ biến ở mức 7 - 9%/năm đối với cho vay ngắn hạn (giảm 0,3 - 0,5% so với thời điểm 31/12/2016) và 9,5 - 11%/năm đối với cho vay trung hạn, dài hạn (giảm 0,3 - 0,5%/năm so với thời điểm 31/12/2016); riêng cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay ở mức 6,5%/năm đối với các ngân hàng và 7,5%/năm đối với các quỹ tín dụng nhân dân.

Việc điều hành linh hoạt cơ chế lãi suất của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay trong toàn ngành. Đến ngày 31/10, tổng nguồn vốn huy động toàn địa bàn ước đạt 51.680 tỷ đồng, tăng 21,2% so với thời điểm 31/12/2016, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2016; tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội ước đạt 59.190 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm 31/12/2016.

MINH HƯƠNG

3.113 cán bộ, hội viên làm kinh tế sinh vật cảnh

Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam vừa có buổi làm việc với Hội Sinh vật cảnh tỉnh về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội trong 5 năm qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đến nay, Hội Sinh vật cảnh tỉnh có 70% số xã trong tỉnh có tổ chức hội, có 15 đơn vị trực thuộc với 11.020 hội viên, trong đó có 3.113 cán bộ, hội viên làm kinh tế sinh vật cảnh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 20.000 lao động. Từ năm 2006 đến nay, Hội đã xét phong tặng danh hiệu nghệ nhân cấp tỉnh cho 124 người. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 890 cán bộ, hội viên được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển sinh vật cảnh Việt Nam, 544 lượt cán bộ, hội viên được vinh danh khen thưởng. Hội Sinh vật cảnh tỉnh phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh có ít nhất 90% số xã, phường, thị trấn có tổ chức hội, tập hợp 15.000 hội viên tham gia và 300 hội viên tập thể trực thuộc các cấp hội.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã gợi ý một số vấn đề liên quan tới việc tổ chức các mô hình, dự án, lớp tập huấn để Hội Sinh vật cảnh tỉnh có điều kiện tham gia, tổ chức hiệu quả. Đồng thời, mong muốn Hội Sinh vật cảnh tỉnh tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, tiếp tục thực hiện tốt nhiều hoạt động hơn nữa, quy tụ đoàn kết hội viên ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các sản phẩm, tương trợ giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế.

THU THUY

HUNG HÀ Phấn đấu hết ngày 5/12 hoàn thành cày lật đất

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ xuân năm 2018, huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương khẩn trương cày lật đất ở những diện tích không gieo trồng cây màu vụ đông theo phương châm đất khô đến đâu cày lật ngay đến đó, phấn đấu hết ngày 5/12 toàn bộ diện tích đất không gieo trồng cây màu vụ đông được cày lật để đất được ải, tơi xốp, ngăn chặn nguồn sâu bệnh tồn lưu trong đất gây hại cho sản xuất vụ xuân năm 2018.

UBND huyện xây dựng cơ chế hỗ trợ các xã, thị trấn chỉ đạo cày lật đất sớm. Cụ thể, hỗ trợ 15 triệu đồng/xã, thị trấn cày lật đất xong trước ngày 30/11/2017, 10 triệu đồng/xã, thị trấn cày lật đất xong trước ngày 5/12/2017.

LƯU NGÂN

4 gia đình nhận đỡ đầu 9 lưu học sinh Campuchia

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình vừa tổ chức trao nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia đang học tập tại Thái Bình lần thứ 3.

9 lưu học sinh Campuchia đang học năm thứ nhất tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình được về 4 gia đình hội viên Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Thái Bình đỡ đầu. Đến nay, có 26 lưu học sinh Campuchia được các gia đình nhận đỡ đầu.

Việc trao nhận đỡ đầu lưu học sinh, các hoạt động giao lưu trong gia đình người nhận đỡ đầu, các hoạt động tham quan, giao lưu, tìm hiểu phong tục tập quán của Việt Nam giúp các lưu học sinh Campuchia tăng cường khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt; đồng viên các em phấn đấu học tập tốt để trở thành những hạt nhân trong việc giữ gìn và củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Tại lễ trao nhận, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình đã trao quyết định, tặng quà các em lưu học sinh và gia đình nhận đỡ đầu.

XUÂN PHƯƠNG

THÁI THỤY Hơn 1.000 đơn vị máu thu nhận từ hiến máu tình nguyện



Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Thái Thụy đã tổ chức 2 đợt hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia.

Tổng số đơn vị máu thu được sau 2 đợt là hơn 1.000 đơn vị, đạt 240% chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2017, trong đó đợt 1 thu được hơn 600 đơn vị, đợt 2 thu được 427 đơn vị. Với kết quả đạt được, Thái Thụy tiếp tục là một trong những huyện dẫn đầu về phong trào hiến máu tình nguyện.

HOÀNG LANH

Tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin

(Xem trang 3)



Giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển

(Xem trang 2)

